
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔ 

เม่ือวันศุกรท์ี่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน และประชุมผ่านระบบออนไลน์ Webex 

 *********************** 
ผู้มาประชุม ณ  ห้องประชุมช้ัน ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน 

๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีและรักษาการหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน ประธานกรรมการ 
๒. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผศ. ดวงใจ มาลัย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา       กรรมการ 
๔. รศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
๕. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๖. รศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
๗. อ. ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

๘. รศ. พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 

๙. รศ. พัชราพร เกิดมงคล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

๑๐. รศ. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

๑๑. ผศ. วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

๑๒. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
 

ผู้มาประชุม ผา่นระบบออนไลน์ Webex 
๑. รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๒. รศ. อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย กรรมการ 
๓. รศ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๔. ผศ. ทวี  สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๕. รศ. อาภาพร  เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๖. รศ. พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 

๗. ผศ. สุคนธา ศิร ิ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๘. รศ. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๙. รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. ผศ. ไชยนันต์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๑๑. ผศ. มลินี  สมภพเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
๑๒. นางยุพดี รักษ์มณ ี ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 

  
 



 

 

๒

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รศ. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
๑. ผศ. พีระ  ครึกคร้ืนจิตร แทนหัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
๒. ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๓. ผศ. พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม 
๔. อ. ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๕. อ. พีรยา เอกจริยาวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. นางสาวสุนันทา ไตรภพ รักษาการหัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
๗. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 

รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม จากน้ันได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 
    ๑.๑ เรื่องแสดงความยินดี 
    ๑)  แสดงความยินดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัล 
ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจําปี ๒๕๖๓  ในงานวันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
MU Safety Day ครั้งที่ ๕ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร, ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ๓-๑, 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (ห้อง ๖๖๑๗), ห้องปฏิบัติการ Food and Nutrition,          
LAB จุลชีววิทยา ๖๕๑๔ 
    ๑.๒   เรื่องสําคัญ 
  ๑.๒.๑  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์คณะฯ รศ.พัชราพร เกิดมงคล แจ้งเรือ่งดังน้ี 
     ๑)  งานความก้าวหน้าฯ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล มีมติเสนอช่ือ ศ.ลีรา กิตติกูล 
เป็นอาจารย์ดีเด่นของ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
     ๒)  ด้วยสภาอาจารย์ฯ ได้ดําเนินการทําแบบเสนอช่ือผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี และได้ทํา
หนังสือทาบทามผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ มีผูท้ี่ตอบรับการแสดงวิสัยทัศน์ จํานวน ๓ คน กําหนด
จัดในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมช้ัน ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน และจะเป็นแบบ hybride ถ้า
มีท่านอ่ืนที่สนใจแสดงวิสัยทศัน์ ขอให้แจ้งไปยังสภาอาจารย์ฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
 
 



 

 

๓

ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๖๔  เม่ือวันศุกร์ที ่๒๖ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที ่๒๖ และ ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔  
โดยเสนอให้มีการแก้ไขดังต่อไปนี้ 
 หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๕ เพ่ิมข้อความ “หรือหน่วยงานในสังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่นได้” หลังคําว่า 
“ชุมชนได้”  
 หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๒๕ เพ่ิมคําว่า “มี” หลังคําว่า “พิจารณาแล้ว” 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยแก้ไขตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    
 ๓.๑  พิจารณาอนุมัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาฯ แจ้งขออนุมัติปริญญา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) จํานวน ๑๐๘ คน หลักสูตร
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จาํนวน ๖๓ คน รวมท้ังสิ้น ๑๗๑ คน รายละเอียดดังน้ี 
 

 
 

ลําดับ 

 
 

หลักสูตร 

จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 
(คน) 

 

จํานวน 
ผู้ขออนุมัติปริญญา 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
(คน) 

จํานวน    
ผู้ไม่สําเร็จ
การศึกษา 

(คน) 
๑. วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาวิชาเอก 

๑) โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร ๓๓ ๓๒ ๑ 
สาเหตุที่ยงัไม่สําเร็จการศึกษา นายวิชัย ศรรีาช  

6008056 PHSP/B ติด F รายวิชา SCMA182 Statistics for 
Health Science ยังไม่ได้แก้ไข 

๒) วิทยาศาสตร์การอาหารเพือ่สุขภาพ ๑๖ ๑๖ - 
๓) วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม ๓๖ ๓๖ - 
๔) สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ๙ ๘ ๑ 
สาเหตุที่ยงัไม่สําเร็จการศึกษา นางสาวจุฑามาศ บุญวัชรภัย 6008013 PHSP/B 

ติด F รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๔ รายวิชา ยงัไม่ได้
แก้ไข 
SCMA162 Calculus & Intro to ODE 
SCMA182 Statistics for Health Science  
SCBC203 Basic Biochemistry 
SCBC204 Basic Biochemistry Lab 

๕) อนามัยชุมชน ๑๖ ๑๖ - 
รวมหลักสูตร วทบ. (สาธารณสุขศาสตร์) ๑๑๐ ๑๐๘ ๒ 



 

 

๔

สาเหตุที่ยงัไม่สําเร็จการศึกษา รอลงทะเบียนเรียนซ้ํา รายวิชาของ คณะวทิยาศาสตร์  
ภาคการศึกษา  ๑/๒๕๖๔ 

๒. วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ๖๔ ๖๓ ๑ 
 สาเหตุที่ยงัไม่สําเร็จการศึกษา นายธรรมรัตน์  พุทธพันธ์ 6008085 PHSP/B  

รอผลเกรดวขิา SCBC 203 Basic Biochemistry จะประกาศผล 
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะเสนอรายช่ือเพื่อขอสําเรจ็
การศึกษา  ในการประชุมเดอืนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๗๑ คน 
 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหเ้สนอไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

 ๓.๒  พิจารณาการแก้ไขการสญูเสียนํ้าประปาจากการผลิตทํานํ้ากลั่นของงานบริหารเคร่ืองมือกลาง 
   รองคณบดี แจ้งว่า เน่ืองจากกระบวนการผลิตนํ้ากลั่นของงานบริหารเครื่องมือกลาง ที่ห้อง 
ปฏิบัติการ ช้ัน ๓ อาคาร ๑ ในแต่ละวัน จําเป็นต้องใช้นํ้าประปาสะอาดจากท่อประปาเป็นจํานวนมากเพ่ือปล่อย
เข้าเคร่ืองทํานํ้ากลั่นในการหล่อเย็น ซึ่งนํ้าทีใ่ช้หล่อเย็นจํานวนน้ีจะเปลี่ยนสถานะเป็นนํ้าร้อน จากน้ันจะปล่อย
ทิ้งลงสู่ท่อนํ้าทิง้ตามปกติ คณะฯ ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้น คอื 

  ๑) ทําให้เกิดข้อต่อท่อนํ้าทิ้งเสื่อมและรั่ว สร้างความเสียหายแก่บริเวณฝ้าของห้องพิพิธภัณฑ์
ช้ัน ๒ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

  ๒) การสูญเสียนํ้าประปาสะอาดวันละ ๑,๒๐๐ ลิตร เท่ากับสูญเสียปีละ ๓๑๒,๐๐๐ ลิตร หรือ 
๓๑๒ คิว ปัจจุบันราคาค่านํ้าคิวละ ๒๕ บาท ดังน้ันจะสูญเสียเงินปีละประมาณ ๗,๘๐๐ บาท 
   โดยงานบริหารเคร่ืองมือกลาง ใช้วิธีเจาะผนังด้านหน้าอาคารบริเวณด้านหลังพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพ่ือปล่อยนํ้าหล่อเย็นทิ้งดาดฟ้าระเบียงช้ัน ๒ ซึ่งยัง
ไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องเน่ืองจากทําลายภูมิทัศน์ความสวยงามของอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร ๑) 
แต่ยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการสูญเสียนํ้า ดังน้ัน งานกายภาพฯ จึงได้เสนอแนวทางที่จะแก้ปัญหา ด้วยวิธีการต่อ
ท่อนํานํ้าหล่อเย็นดังกล่าวลงไปพักไว้ที่ถังนํ้าบริเวณลานจอดรถ ช้ัน B ของอาคาร ๑ ซึ่งมีถังสํารองนํ้าเดิมจํานวน 
๒ ถัง สําหรับใช้รดต้นไม้และสนามหญ้าอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากใช้วิธีน้ีจําเป็นต้องเจาะพ้ืนช้ัน ๒ และ ๓ ของ
อาคาร เพ่ือหย่อนท่อนํ้าและเดินลอยขนานบนฝ้าของช้ัน ๑ รายละเอียดภาพประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 
   ๑. รศ.พิทยา จารุพูนผล เสนอว่า ๑) ถ้านําเข้านํ้ากลั่นจากภายนอกจะสามารถดําเนินการได้
หรือไม่ ๒) หาทางเลือกอ่ืนจะได้ไม่ทําให้เสยีภูมิทัศน์จากการเจาะผนัง อาจจะปรับจุดวางใหม่ โดยปรึกษาการ
ออกแบบกับวิศวกรเพ่ือแก้ปัญหาให้ถูกจุด โดยปรับปรุงจากต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประสทิธิภาพ ซึ่งจุดที่ทํานํ้ากลั่น
ของคณะ มี ๓ จุด ใหท้ําพร้อมกันในภาพรวมท้ังระบบ ดูต้นทุน ปริมาณการใช้และการบริหารจัดการ 
   ๒. รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ เสนอว่า ๑) ภาควิชาจุลชีววิทยามีการใช้เครื่องกลั่นโดยนํ้าที่ออก
จากเคร่ืองกลั่นแล้วจะลงท่อนํ้าทิ้งจึงเห็นว่าน่าจะนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ๒) การใช้นํ้าในห้องปฏิบัติการ
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ต้องใช้จํานวนมากต้องประเมินถ้าซื้อจากภายนอกต้นทุนจะถูกกว่าผลิตเองหรือไม่ และ ๓) เส้นทางท่อนํานํ้า
หล่อเย็นตามที่เสนอน้ันระยะทางยาวเกินไป 
   ๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอว่า นํ้ากลั่นที่ใช้ในห้องปฏิบัติการปริมาณค่อนข้างมาก ถ้า
ออกแบบด้านวิศวกรรมให้ดีเพ่ือนํานํ้ากลั่นกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อ เช่น ล้างเครื่องแก้ว รดนํ้าต้นไม้ 
   ๔. อ.ธวัช เพชรไทย เสนอว่า ๑) ถ้าสั่งนํ้ากลั่นจากภายนอก ราคาสูงและอาจเกิดปัญหาไม่
เพียงพอและการขนส่งขึ้นไปใช้ช้ันบน ๒) เสนอให้หาจุดวางถังพักนํ้าจุดใหม่ เน่ืองจากนํ้าร้อนจากห้องปฏิบัติการ
มีไอนํ้าอาจะเกิดความช้ืนและเกิดปัญหาในอนาคต 
   ๕. รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ เสนอว่า กระบวนการทํานํ้าสะอาดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
จะต้องมีการสูญเสียนํ้าบางส่วน การดําเนินการวางระบบใหม่ต้องมีค่าลงทุน ค่าบริหารจัดการ ซึ่งนํ้าที่ได้จากการ
กลั่นแล้วเหมาะในการอุปโภคเท่าน้ัน อุปกรณ์รองรับนํ้าหรือท่อควรทนความร้อน หรือถ้าจะวางถังไว้ช้ัน ๒ จะได้
ไม่ต้องเจาะผนัง 
  จากข้อเสนอดังกล่าวที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขการสูญเสียนํ้าประปา
จากการผลิตทํานํ้ากลั่นของงานบริหารเครื่องมือกลาง รวมทั้งห้องปฏิบัติการอ่ืนที่มีการผลิตนํ้ากลั่น โดย
มอบหมายให้รองคณบดีต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือศึกษาแนวทางและวิธีการในการลดการสูญเสีย
นํ้าประปาจากการผลิตนํ้ากลั่นของห้องปฏิบัติการ เพ่ือนํานํ้ากลับมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๓  การเสนอช่ือบุคคลภายนอกคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาคณบดี 
  ประธานฯ แจ้งว่า ด้วย รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์จะครบ
วาระการดํารงตําแหน่งคณบดี ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า
ด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 
ข้อ ๑๕ กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีดําเนินการสรรหาคณบดีให้เสร็จสิ้นก่อนคณบดีคนเดิมพ้นจาก
ตําแหน่งอย่างน้อยหกสิบวัน  
                 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือจากกองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ที่ อว ๗๘/๒๐๙๙ 
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินการเสนอช่ือบุคคลภายนอกคณะ จํานวน ๒ 
คน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๘ ในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ดัง น้ัน เ พ่ือให้การดําเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๙ (๖) จํานวน ๒ คน คณะฯ 
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให้ดําเนินการเสนอช่ือบุคคลภายนอกคณะ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ข้อ ๙ (๖) จํานวน ๒ คน โดย  

   ๑) การเสนอช่ือให้กระทําโดยวิธีลับ และรองคณบดีไม่มีสิทธิเสนอช่ือ 



 

 

๖ 

   ๒) บุคคลที่มีคําสั่งจ้างและได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําจากคณะฯ หรือบุคคลที่ได้รับการ
แต่งต้ังในตําแหน่งที่ปรึกษาและตําแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ถือเป็นบุคคลภายนอก 

  ทั้ง น้ีคณะกรรมการประจําคณะฯ ผู้มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลภายนอกคณะฯ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ข้อ ๙ (๖) ได้แก่ 

(๑)  คณบดี 
(๒)    หัวหน้าภาควิชา จํานวน ๑๓ คน 
(๓)    กรรมการประจําคณะฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา จํานวน ๔ คน 
(๔)    กรรมการประจําคณะฯ ประเภทผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๒ คน 

  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเช้ือ COVID-19 จึงทําให้การ
ประชุมในครั้งน้ีเป็นการประชุมแบบออนไลน์ แต่ด้วยข้อบังคับผ่านสื่อออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดให้ผู้ที่
เข้าประชุมในห้องประชุมต้องมีจํานวนไม่เกิน ๒๐ คน จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สําหรับวาระ
เสนอช่ือบุคคลภายนอกคณะฯ เป็นการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ เพ่ือเสนอช่ือ
บุคคลภายนอกคณะฯ เป็นกรรมการสรรหาคณบดี 
  ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบให้ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ ในวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้ัน ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๔  การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 
   ประธานฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มหีนังสือ อว ๗๘/ว ๒๑๗๗  ลงวันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๖๔ แจ้งใหค้ณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยศาสนศกึษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ไม่เกิน ๑ รายช่ือ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
                   ในการน้ีจึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ร่วมกันพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ไม่เกิน ๑ รายช่ือ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่เสนอช่ือ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรม์ีความ
ประสงค์เสนอขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ. 
(สาธารณสุข-ศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุผลการ
ปรับปรุงหลักสตูร  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณญาเบญจกุล จะไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ส.ด. (หลักสูตรนานาชาติ) ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสทิธิภาพ  จึงขอปรับเปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ เปกาลี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
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อาจารย์ประจําหลักสูตรโดย ผศ.ศรัณญา เบญจกุล ยังคงเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุข-
ศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  อน่ึง หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมต่างๆ  ดังน้ี  
  - ที่ประชุมภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
  - ที่ประชุมคณะกรรมการหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที ่๔/๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔   
ที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๔ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๖  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความ
ประสงค์เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)  หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ เหตุผลในการปรับปรุงครั้งน้ี  คือ ขอเพ่ิม
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ ท่าน คอื อ.ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ และอ.ดร.ปาจรีย์ กุณฑลบุตร เพ่ือทํา
หน้าที่ในการสอน ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ และเพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 อนึ่ง หลักสูตรฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตร ดังน้ี   
- ที่ประชุมภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๖๔   

ที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๔ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร วท.ม.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) (หลกัสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
                 ๔.๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับส่วนงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
  ประธานฯ แจ้งว่า  ตามท่ีคณะได้จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด จํานวน ๔๑ ตัวช้ีวัด และจะต้องรายงานผลการดําเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ต่อมหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส (รายงานทุก ๓ เดือน) โดยการรายงาน
ผลการดําเนินงานต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึง่งานแผนและพัฒนาองค์กร 
ได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการให้จัดสง่รายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน 



 

 

๘

(PA) ไตรมาส ที่ ๒ ต่อมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมือ่วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วน้ัน จึงขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลง 
การปฏิบัติงานของคณะ (PA) ไตรมาส ๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๔.๑.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่สํานักงบประมาณกําหนดให้มหาวิทยาลัยมหิดล/ส่วนงานรายงานผล

การปฏิบัติงานตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) เป็นประจําทุกเดือนน้ัน  งานแผนและพัฒนาองค์กรจึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  โดยสรุป ดังน้ี 

๑. ผลผลิต :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต)      
เชิงปริมาณ :   จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)  
รายการ กุมภาพันธ์ (คน) มีนาคม (คน) +เพ่ิม/-ลด (คน) 

จากเดือนก่อน 
๑.จํานวนนักศึกษาตามแผน ๑,๕๒๔ ๑,๕๒๔  
๒.จํานวนนักศึกษาคงอยู่ ๑,๓๔๐ ๑,๓๒๘ - ๑๒ 
เปรียบเทียบแผน/คงอยู่  น้อยกว่าแผนอยู่ ๑๙๖ คน   

(ร้อยละ ๑๒.๘๖) 
 

      หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาที่ลดลง ๑๒ เนื่องจาก       
             (๑) มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๕ คน จําแนกเป็น ป.เอก - คน, ป.โท ๕ คน, ป.ตรี - คน 
             (๒) มีนศ.ลาออก/ พ้นสภาพ จํานวน ๙ คน จําแนกเป็น ป.เอก ๒ คน, ป.โท ๔ คน (พ้นสภาพ),  
                             ป.ตรี ๓ คน  วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ๒ คน และ วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ๑ คน 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

   บรรลุเป้าหมาย จํานวน ๑๒ ตัวช้ีวัด มีผลดําเนินงาน มากกว่าร้อยละ ๙๐    คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ 
   เกือบบรรลุเป้าหมาย จํานวน ๑ ตัวช้ีวัด มีผลดําเนินงาน ระหว่างร้อยละ ๗๐ – ๘๙  คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ 
   ไม่บรรลเป้าหมาย จํานวน ๑๕ ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน นอ้ยกว่าร้อยละ ๗๐  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ 
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(๓) มีนศ.เข้าใหม่/ ลงทะเบียนคืนสภาพ จํานวน ๒ คน จําแนกเป็น ป.เอก - คน, ป.โท ๒ คน, ป.ตรี – คน 

   
 ๒. ผลผลิต :  ผลงานการให้บริการวิชาการ (ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต)   
                  เชิงปริมาณ :   จํานวนผู้รับบริการ (คน) และจํานวนตัวอย่างวิเคราะห์ (ตัวอย่าง)                 
 

รายการ/หน่วยนับ 
รวมทัง้ปี เดือนมีนาคม 

แผน 
จํานวน 

ผล แผน 
จํานวน 

ผล 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑.ตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยา (คน) ๒๓,๐๐๐ ๔,๑๗๑ ๑๘.๑๓ ๑,๕๐๐ ๒,๔๗๙ ๑๖๕.๒๗ 
๒.ตัวอย่างทีว่ิเคราะห์(ดิน-น้ํา-อากาศ)/ตัวอย่าง  ๓,๙๐๐ ๒,๐๘๑ ๕๓.๓๖ ๓๐๐ ๔๓๓ ๑๔๔.๓๓ 

 

      ๔.๑.๓ รายงานผลการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประธานฯ แจ้งว่า คณะได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเงินรายได้ส่วนงาน  จํานวน 
๒๘๕,๒๐๔,๕๖๐.๖๐ บาท  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
          ๑. มีผลการใช้จ่ายจริง รวมภาระผูกพัน จํานวน ๑๔๗,๖๐๖,๐๑๐.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๕ 
         ๒. วงเงินคงเหลือ  จํานวน ๑๓๗,๕๙๘,๕๕๐.๓๙ บาท คดิเป็นร้อยละ ๔๘.๒๕   
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๔.๒  การดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ 
มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ [U2T]) ณ ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 
 รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งว่า ความก้าวหน้าในการดําเนินงานระหว่าง ๑๖ มีนาคม - ๑๕ 
เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๑) ออกแบบระบบและกลไกการขับเคลื่อนงาน โดยกําหนดเป้าหมายคือ ชีวิตสุขี วิถีสูงเนิน โดย
สานพลัง ๓ ส่วนคือ ชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีหนุนเสริม แผนการดําเนินงานมี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ 
การสร้างเครือข่าย การอบรมการพัฒนาสัมมาชีพ การพัฒนาศูนย์รอบรู้มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาศูนย์รอบรู้
ชุมชน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ และการจัดการผลผลิตและการตลาด โดยดําเนินงานควบคู่กับ
การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคโควิด-19 และการทําฐานข้อมูลชุมชน 
 



 

 

๑๐ 

สมุนไพรและผักรักษ
สุขภาพ

สรางมูลคาเพิม่

สรางงานสรางรายได

ศูนยรอบรูสุขภาวะสรางสุขภาพ รอบรูโรคอุบัตใิหม

ดิน/ปุ ย
ผัก/ ผลไม
สมุนไพร

ผักรีฟิล
ผักดื่มได (สด/ ขวด)
อาหาร/ ชา/ ยา

คาเฟ ตรักสุขภาพ
ตลาดอัจฉริยะ

“ชีวิตสุขี วิถีสูงเนิน”
VR Sungneon

สานพลัง !!

เครือขาย
ชุมชน

ภา
คีห

นุน
เส
ริม

 
   ๒) การพัฒนาสัมมาชีพ/ สร้างอาชีพ/ ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  

 -ประชุมระดมความคิดเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เพ่ือสร้างการรับรู้เรื่องการส่งเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกจิและสังคม ในชุมชน/หมู่บ้าน ประเมินสถานการณ์
เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ และจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีผู้นําหรือตัวแทนชุมชน/ หมู่บ้านเข้าร่วม
กิจกรรมระดมความคิด จํานวน ๖๗ คน โดยแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมตามพ้ืนที่ชุมชน/ หมู่บ้านใกล้เคียงกัน 
แบ่งเป็น ๕ กลุม่ สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้จัดกระบวนการฯ ใช้เป็นแบบสอบถามเครือข่ายผู้ปลูกผัก สมุนไพร ผลไม ้
และศูนย์รอบรูชุ้มชน (คนในชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย ผูสู้งอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป) ผลการประชุม
สรุปได้ บ้านที่จะเป็นศูนย์รอบรู้ชุมชน จํานวน ๔ แห่ง ได้แก่ บ้านเหล่า-โนนค่า (กลุ่มที ่๑) บ้านสว่างแสงธรรม
(กลุ่มที ่๒) บ้านญาติเจริญ กม.๒ (กลุ่มที ่๓) และบ้านดอนกอก (กลุม่ที่ ๔) สําหรับทักษะอาชีพที่อยากให้อบรม
หรือเสริมให ้ได้แก่ นํ้าสมุนไพร การทําปุ๋ยหมัก การสานตะกร้า การปลูกพืชผัก และการทําอาหาร ตามลําดับ  

     - เก็บข้อมลูพืชผักสมุนไพรและทุนทางสังคมเพ่ิมเติม 
     - ประชุมหารือ รับฟัง ข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ กับคณะกรรมการ 

และภาควิชาโภชนวิทยา เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผา่นระบบออนไลน์ Cisco WebEx 
Meetings ผลการประชุมสรุปว่า ในการสร้างงานสร้างรายได้ แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังน้ี  ระยะสั้น มีการจัด
อบรมการสร้างงานสร้างอาชีพกับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสนับสนุน ในการทําการเกษตรปลูกพืช 
ผัก สมุนไพร ที่มีอยู่ในพ้ืนทีตํ่าบลสูงเนิน ระยะกลาง สนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิตจากวัตถุดิบในครัวเรือน 
และวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาย่อมเยา ในการประชุมพิจารณาถึงวัตถุดิบในท้องถิ่นต้นทุนธรรมชาติที่มี
อยู่ในพ้ืนที่ นํามาแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม ระยะยาว สนับสนุนการจัดต้ังร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน 
และโครงการฯ และสนับสนุนด้านการทําการตลาด สําหรบัผลิตภัณฑ์ในเบ้ืองต้น ทางเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้
สํารวจวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นโดยเน้นเป็นพืชผักปลูกง่าย และหาง่ายในท้องถิ่น โดยทางภาควิชาโภชนาวิทยา
แนะนําให้เป็นผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมชนิดพาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เหมาะที่จะทาํในระยะแรกน้ี สืบเน่ือง



 

 

๑๑ 

จากการประชุม เจ้าหน้าที่โครงการฯได้ร่วมกันปรึกษาหารือ ค้นคว้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ 
และทางภาควิชาโภชนาวิทยาพิจารณา โดยได้เป็นเคร่ืองด่ืมชนิดพาสเจอร์ไรซ์ ช่ือผลิตภัณฑ์ “Mul mix” 
ภายใต้แนวคิด “ปลอดสารพิษ มัลเบอร์รี่อารมณ์ดี ต้นทุนทางธรรมชาติจากตําบลสูงเนิน” 
     ๓) การพัฒนาทักษะอาชีพ และการถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยี/ นวัตกรรม/ ภูมปัิญญา
ท้องถิ่น 

      - วางแผนและเตรียมการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ณ ศนูย์วิจัยฯ  
    - วางแผนและเตรียมการจัดอบรมทักษะอาชีพในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 
   ๔) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคอุบัติใหม ่

      - ประชุมหารือ รับฟัง ข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ จากการลงสํารวจการ
ป้องกันโรคโควิด-19 สําหรับที่พักอาศัย ตลาด ศาสนสถาน และโรงเรียน  ได้รับคําแนะนําจากกรรมการในการ
แก้ไขปัญหา  เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนงานในครั้งต่อไป 

      - ติดต่อขอข้อมูล และปรึกษาหารือ เก่ียวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 และ
โรคอุบัติใหม่ จากฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลสูงเนิน 

      - เข้าพบสาธารณสุขอําเภอสูงเนิน เพ่ือปรึกษาหารือ เก่ียวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
Covid-19 และโรคอุบัติใหม่ 

      - ร่วมกับ smart team กรมการปกครองของอําเภอสูงเนิน เพ่ือทําการคัดกรองโควิด-19 ใน
การเกณฑ์ทหาร ณ ที่ว่าการอําเภอสูงเนิน 

      - รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจําวันและใบความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ลง
แฟนเพจ facebook : U2T Mahidol-ตําบลสูงเนิน 
   ๕) การวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลข้อมลู 

    - ลงพ้ืนที่เก็บภาพชุมชนและสัมภาษณ์บุคคลสําคญัด้านต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
Social media - Facebook  

     - ออกแบบเว็บไซต์ 
     - วางแผนเตรียมเก็บข้อมูลสถานภาพตําบลรอบถัดไป 

   ๖) การอบรมพัฒนาทักษะของกลุ่ม U2T 
   นับถึงปัจจุบัน มีผู้ถูกจ้างงานสําเร็จการอบรมตามข้อกําหนด ได้แก่ Social literacy จํานวน ๒๐ 
คน และ English literacy จํานวน ๗ คน 
   ๗) อ่ืนๆ ผู้ถกูจา้งงานศึกษาเรียนรู้เพ่ิมทักษะ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในโครงการ ดังน้ี 

      - ร่วมงาน “กินทุ่งโพดหวาน ช่วยเกษตรกรโคราชเด้อ” ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
โดยภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุก แข่งกินข้าวโพดที่ปลูกโดยเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และมกิีจกรรมการ
สาธิตการทําอาหารที่มีวัตถุดิบจากข้าวโพด 
     - ร่วมกิจกรรมการต้อนรับคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ภายใต้โครงการ “คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)” ณ วิสาหกิจกาแฟ



 

 

๑๒

ชุมชนดงมะไฟ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตําบลมะเกลือใหม ่อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยในกิจกรรม
ดังกล่าว เป็นการรับฟังปัญหา แสดงความคดิเห็นในประเด็นทีเก่ียวข้องด้านต่าง ๆ ของ วิสาหกิจชุมชนดงมะไฟ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

   ๔.๓  รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
   ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะทําการยกยอดภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เงินกันเหลือ่มปี) 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทุกกองทุน ทกุหมวดรายจ่าย วงเงิน ๑๗,๙๑๕,๐๗๙.๖๑ บาท และยกยอดโดยกอง
คลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกกองทุน ทุกหมวดรายจ่าย วงเงิน ๑,๐๓๙,๒๖๘.๐๐ บาท รวมยกยอดภาระผูกพัน
ข้ามปี วงเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๕๔,๓๔๗.๖๑ บาท   มีผลการเบิกจ่ายจริง (ขอ้มูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
จํานวน ๑๐,๕๓๐,๔๐๘.๐๗ บาท (ร้อยละ ๕๕.๕๖) คงเหลือ ๘,๔๒๓,๙๓๙.๕๔ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

    ๔.๔  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะจะรับการตรวจประเมินฯ ตามเณฑ์ EdPEX ประมาณเดือน 
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงขอรายงานความก้าวหน้าของการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
EdPEx ซึ่งในขณะน้ี ได้จัดทําโครงร่างองค์กร (OP) เสร็จเรยีบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทํารายงานด้าน
กระบวนการในหมวด ที่ ๑ – ๖ และผลลัพธ์ในหมวด ๗  ซึ่งจะส่งเลม่รายงานให้คณะกรรมการตรวจประเมิน
ล่วงหน้าภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (ขณะนี้รอกําหนดวันตรวจประเมินจากกองพัฒนาคุณภาพ ซึ่งกําลัง
เรียนเชิญประธานการตรวจประเมิน) 
       ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๔.๕  การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนงานและควบคุมภายในระดับภาควิชา ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๔    
        ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่งานแผนและพัฒนาองค์กรงานแผนและพัฒนาองค์กรได้ขอความ
ร่วมมือจากภาควิชา/หน่วยงาน ดําเนินการจัดทํารายงานบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายใน ปี  
๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน จึงขอสรุปการดําเนินการ ดังน้ี 
             ๑. รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓- ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  ผลการบริหารความเสี่ยงของระดับส่วนงาน มีเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งหมด ๑๖ เหตุการณ์ (๑๑ 
งาน + OPHETS)  บริหารจัดการเหตุการณ์ความเส่ียงแล้ว มีระดับความเสี่ยงลดลง ๑๓ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๑.๒๕ และจํานวนความเสี่ยงเท่าเดิม ๓  เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕  รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุมโดยสรุปดังน้ี 
 
 



 

 

๑๓

ความเส่ียง  

จํานวน
เหตุการณ์
ความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง รอบ ๖ เดือน 

ระดับความเส่ียงที่ลดลง ระดับความเส่ียงเท่าเดิม 

จํานวน
เหตุการณ ์

ร้อยละที่
ลดลง 

จํานวน
เหตุการณ ์

ร้อยละที่เท่า
เดิม 

ด้านกลยุทธ์ ((Strategic Risk : S ) ๒ ๒ ๑๐๐ - - 

ด้านดําเนินงาน (Operational Risk : O)  ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ ๓ ๒๓.๐๘ 

ด้านการเงิน (Financial Risk : F)  ๑ ๑ ๑๐๐ - - 

รวม ๑๖ ๑๓ ๘๑.๒๕ ๓ ๑๘.๗๕ 
 

     ๒. รายงานการดําเนินงานควบคุมภายในระดับภาควิชา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 
       การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในระดับภาควิชา โดยการใช้การควบคุมภายใน และมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน ๒ ครั้ง/ปี คือ รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน 

     ในรอบ ๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) งานแผนและพัฒนาองค์กร ขอรายงานการ
ควบคุมภายในของภาควิชา ทั้งหมด ๑๓ ภาควิชา มีจํานวนเหตุการณ์การควบคุมภายในภาควิชาด้านต่าง ๆ  
จํานวน ๔๒ เหตุการณ์ สําหรับการควบคุมภายในจากภาควิชามีเหตุการณ์ในด้านต่างๆ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุมสรุปได้ดังน้ี  

 

ควบคุมภายในด้าน จํานวนภาควิชาที่
ควบคุม 

จํานวนเหตกุารณ์ที่
ควบคุม 

คิดเป็นร้อยละ 

บริหารการศึกษา ๑๐ ๑๘ ๔๒.๘๖๐ 
วิจัย-บริการวิชาการ ๕ ๙ ๒๑.๔๓๐ 
บริหารทรัพยากรบุคคล    ๖ ๖ ๑๔.๒๘๔ 
บริหารงานทั่วไป/ การปฏิบัติการ/ อาคารสถานที่   ๒ ๖ ๑๔.๒๘๕ 
การเงิน/ งบประมาณ     ๒ ๒ ๔.๗๖๐ 
แผนปฏิบัติการ/PA/ประกันคุณภาพการศึกษา   ๑ ๑ ๒.๓๘๐ 
                     รวม  ๔๒ ๑๐๐ 

 
สําหรับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งานแผนและพัฒนาองค์กร ได้ขอความร่วมมือจากรองคณบดีทุกฝ่าย/หัวหน้างานทุกงานวิเคราะห์เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจที่ท่านรับผดิชอบเพ่ือวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ โดยขอให้ดําเนินการตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ และแบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และขอให้จัดส่งข้อมลูกลับไปที่งานแผนและพัฒนาองค์กร 
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดและแบบฟอร์มการจัดทํารายงาน ฯ ประจําปี ๒๕๖๕ งานแผนฯ 



 

 

๑๔

ได้จัดส่งให้ท่านทางอีเมล เมือ่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ) โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

             ๔.๖  การฝกึปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ 
   รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งว่า รายงานความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบ
บูรณาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นักศึกษานําเสนอความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ครั้งที่ ๔ ผา่น
ระบบออนไลน์ Cisco Webex โดยเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์สุขภาพและปัจจัยกําหนด
สุขภาพ รายการปัญหาผลลพัธ์สุขภาพและปัจจัยกําหนดสุขภาพสถานการณ์สุขภาพชุมชนเชิงระบบ และผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

๒) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร ๔) จัด
ตลาดนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและแก้ปัญหาสขุภาพในชุมชนเขตกรุงเทพมหานครโดยได้เรียนเชิญหน่วยงานทั้ง
ภายใน และภายนอกท่ีเป็นภาคีการดําเนินงานสุขภาพย่านนวัตกรรมโยธี ที่มีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จัดฐานการ
เรียนรู้ ๗ ฐานเพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อในการพัฒนาสุขภาวะชุมชน  

๓) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นักศึกษานําเสนอความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ครั้งที่ ๕ ผา่น
ระบบออนไลน์ Cisco Webex โดยเป็นการนําเสนอการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แผนงานและโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ 

๔) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นักศึกษานําเสนอผลสรุปการเรียนรู้ชุมชน การดําเนินงานร่วมกับ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และปจัฉิมนิเทศการฝึกภาคสนาม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex 

๕) แผนการดําเนินงานระยะต่อไป ได้แก่ (๑) จัดทํารายงานส่งต่อ (๒) เสนอผลการฝึก
ภาคสนามและประสานการขับเคลื่อนการพัฒนากับชุมชนและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพญาไท และ
ประเมินผลเครอืข่ายและชุมชน (๓) ถอดบทเรียนและออกแบบแนวทางการฝึกภาคสนามในปีถัดไป (๔) จัดทํา
รายงานการฝึกภาคสนาม 
           ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

  ๔.๗  การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดย บริษัท ทรีส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด  
         ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

  รองคณบดี แจง้ว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดจ้าง บริษัท ทรสิ คอรป์อเรช่ัน จํากัด เป็นที่
ปรึกษาในการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ประเมินส่วนงาน/คณะ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖  ๒) นําขอ้มูล
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุง พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัย ๓) พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลใหม้ีประสิทธิภาพ  โดยใช้ข้อมลูในรอบระยะวเลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ การประเมินผล
ตัวช้ีวัดแบ่งออกเป็น ๕ มิติ ตัวช้ีวัด ๒๓ ตัวช้ีวัดหลัก รวม ๓๙ ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 



 

 

๑๕

            มิติการประเมิน ตัวชี้วัด 
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ๒๑  
มิติที่ ๒ คุณภาพการให้บริการ ๖ 
มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ๒ 
มิติที่ ๔ การบรหิารจัดการและการกํากับดูแลที่ด ี ๘ 
มิติที่ ๕ ความรบัผิดชอบต่อสังคมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๒ 

 

  บริษัท ทรสิ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด จะจัดเก็บข้อมูลระบบออนไลน์ (Web-based) ช่วงเวลา
จัดเก็บข้อมูล ต้ังแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔  ต้ังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๒๓.๕๙ น. และจะมีการติดตามและประเมนิผลยังที่ต้ังของคณะฯ (Site Visit) ในวันที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเก็บข้อมูลจะเก็บจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย แต่มีบางตัวช้ีวัดต้องเก็บเพ่ิมจาก
คณะ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๔.๘  การเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม ่หลักสูตร วท.บ. (โภชนวิทยาและการกําหนด
อาหาร) หลักสตูรเปิดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  รศ.พัชราณี ภวัตกุล แจ้งว่า สืบเน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ และวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ ได้มีมติให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิท
ยาและการกําหนดอาหาร หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลับมาทบทวนการจัดทําโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนน้ัน ภาควิชาโภชนวิทยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๖๔ ได้ร่วมกันพิจารณาการปรับโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน โดยนําเข้า
ข้อมูลมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกโภช
นวิทยาและการกําหนดอาหาร จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผูใ้ช้บัณฑิต นักศึกษา และศิษย์เก่าให้ข้อคิดเห็นว่า ควร
ปรับเพ่ิมวิชาเฉพาะสาขาการกําหนดอาหาร เพ่ือให้บัณฑิตที่จบจากหลกัสูตร มีคณุสมบัติครบถ้วนสําหรับการ
ประกอบวิชาชีพนักกําหนดอาหาร สอดคลอ้งกับพระราชกฤษฎีกา กําหนดให้สาขาการกําหนดอาหารเป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปรับลดสัดส่วนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุขศาสตรล์ง 
  จากการพิจารณาข้อมูลที่ได้รบัจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บัณฑิตส่วนใหญ่จะไปประกอบอาชีพ
เก่ียวกับการกําหนดอาหาร รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระบบ Flexi และการระบุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง ๒ วิชาชีพ คือ
การกําหนดอาหาร และการสาธารณสุขชุมชน อาจดําเนินการได้ยาก และนักศึกษาจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน
การศึกษามากกว่า ๔ ปีการศึกษา ดังน้ัน ทีป่ระชุมจึงมีมติให้ดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา



 

 

๑๖ 

โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร ตามวัตถุประสงค์เดิม กล่าวคือ พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นนักกําหนดอาหารวิชาชีพ    

อน่ึง หลักสูตรฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตร ดังน้ี   
- ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
- ที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ผู้รับผิดชอบร่างหลักสูตรได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคุณภาพ   

        การศึกษา เรียบร้อยแลว้ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  ประธานฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะให้รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์การ
อนุมัติหลักสูตรใหม่ทั้งหมด เน่ืองจาก สกอ. ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา และด้วยการรัฐมนตรี
กระทรวง อว. เน้นภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จึงขอใหห้ลักสูตรเตรียมข้อมูลเก่ียวกับภาวะการมีงานทํา
ของนักศึกษจะจบหลักสูตร เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นอกจากน้ีเห็นว่าแนวทางการผลิตปริญญา
ควบจะเป็นทางออกได้ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เป็นหลักและมีหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนเป็นระบบ
ออนไลน์ และให้นักศึกษามีสทิธ์ิเลือก 
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วท.บ. (โภชนวิท
ยาและการกําหนดอาหาร) หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอไปยังสภามหาวิทยามหิดลพิจารณา 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
  

 ๔.๙  การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕ 
  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา แจ้งขออนุญาตที่ประชุมเพ่ือให้ อ.เชต ใจกัลยา เข้าร่วม
การประชุมฯ เพ่ืออภิปรายในการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม ่วท.บ. (อนามยัสิ่งแวดล้อม) หลักสูตรเปิดใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  สืบเน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๖ และ
วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลับไปทบทวนการจัดทําโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสภา
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน น้ัน ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมหารือภายในภาควิชาฯ  
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. หลักสูตรได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการขอเปิดหลักสูตรใหม่ (แบบฟอร์ม MU- 
CUR01  และ  MU-Template) ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังน้ันจึงขอดําเนินการตาม
แนวทางที่ได้เสนอไปกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนหน้าน้ี 

๒. ทางภาควิชาฯ ได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของภาวะการณ์มีงานทําของบัณฑิต 

ที่จบจากสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ย้อนหลังระยะเวลา ๑๐ ปี ในบัณฑิตที่จบการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ได้ผลการสํารวจสรุป ดังน้ี 



 

 

๑๗

บัณฑิตที่ถูกสํารวจ คือ บัณฑิตที่มีเลขรหัสนักศึกษาต้ังแต่ ๕๐๐๘xxx ถึง ๕๙๐๘xxx จบ
การศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ซึ่งมีนักศึกษาจบจากหลักสูตรน้ีจํานวน ๓๖๔ คน สามารถสํารวจข้อมูลได้ 
๓๖๒ คน คิดเป็น ๙๙.๔๕ % ของผู้สําเร็จการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด โดยมีผลการสํารวจเป็นดังน้ี 

๑) สัดส่วนภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จําแนกตามประเภทงานของบัณฑิตที่สําเร็จ 
การศึกษาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  

       รฐับาล  ๑๔๕ คน   
       เอกชน  ๑๑๙ คน 

            รัฐวิสาหกิจ   ๑๔ คน 
            อ่ืน ๆ    ๘๔ คน  

    รวม  ๓๖๒ คน 
๒) สัดส่วนภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จําแนกตามการทํางานประจําสังกัดหน่วยงานของ 

รัฐบาล 
   กระทรวงสาธารณสุข ๕๗ คน 
   กระทรวงทรัพยฯ ๑๒ คน 
   กระทรวงมหาดไทย ๒๔ คน 
   กรุงเทพมหานคร  ๔๔ คน 
   อ่ืน ๆ     ๘ คน 
   รวม          ๑๔๕ คน 

๓) จํานวนบัณฑิตที่ทํางานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาค ที่คาดว่า อาจจะต้อง 
มีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ไปทํางานในหน่วยงานที่คาดว่า
จะถูกกําหนดให้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เป็นจํานวน ๙ คน จากบัณฑิต ๓๖๒ คน คิดเป็น 
๒.๕% ของนักศึกษาทั้งหมดที่จบการศึกษาในสาขานี้ (ในช่วงเวลา ๑๐ ปีย้อนหลัง) 

อย่างไรก็ตาม  ภาควิชาฯ มิได้เพิกเฉยต่อความสําคัญของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ถ้าใน
อนาคตการบังคับใช้วิชาชีพดังกล่าวมีความกว้างขวางในหลายๆ กระทรวง หรือรวมถึงหน่วยงานเอกชนด้วย 
และถ้าจะไม่ทําให้ความเข้มแข็งทางวิชาการของขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อมลดลง ทางภาควิชาก็ยินดีที่จะ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนด้วย เพ่ือประโยชน์ของผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตร
ต่อไป 
  อน่ึง หลักสูตรฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตร ดังน้ี   

- ที่ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
- ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและที่ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
    เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
- ที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 



 

 

๑๘

- ผู้รับผิดชอบร่างหลักสูตรได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยขึ้นกับภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต จึงขอให้เตรียมข้อมูลในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลด้วย  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละมีหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุขชุมชน จึงขอหารือแนวโน้มการปรับหลกัสูตรในอนาคตที่จะไม่ทิ้งด้าน
สาธารณสุขชุมชน ในจํานวนหน่วยกิตที่ปรับลดแล้ว หรือปรับจํานวนรายวิชาที่สามารถเทียบเท่าจํานวนหน่วย
กิตที่สามารถไปขึ้นทะเบียนของสภาสาธารณสุขชุมชน จะเป็นไปได้หรือไม่ การเทียบเคยีงหลักสูตรกับสถาบัน
อ่ืนที่ผลิตบัณฑิตแล้วสามารถขึ้นทะเบียนของสภาสาธารณสุขชุมชนได้ 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วท.บ. 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) หลักสตูรเปิดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเสนอไปยังสภามหาวิทยามหิดลพิจารณา 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๔.๑๐  การปรับตัวรับวิกฤตการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   ประธานฯ แจ้งว่า กรณีถ้าบุคลากรของคณะ ติดเช้ือ อาจจะขอใช้ Hospitel ที่โรงพยาบาล
รามาธิบดีประสานไว้ 
  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า ตามนโยบายการปฏิบัติงาน Work From Home ของบุคลากร ใน
ส่วนสํานักงานคณบดี ได้เน้นให้มาปฏิบัติงานที่คณะน้อยทีสุ่ด  
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า กรณีมีความจําเป็นเข้าคณะเพ่ือปฏิบัติงานเร่งด่วน ถ้า
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแลว้สามารถกลับได้ทันที 
  รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งว่า นโยบายคือให้ Work From Home และสามารถติดต่อได้ ไม่ให้มี
การเรียนการสอน กรณีมีความจําเป็นเข้าคณะหรือมาปฏิบัติงานให้แจ้งมายังผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติตามระเบียบ 
และขอเสนอให้สื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม เช่น กลุ่มไลน์คณะกรรมการประจําคณะฯ กลุ่มไลน์ภาควิชา ดังน้ันขอให้
คณะกรรมการหรือบุคลากรประสานงานจากไลน์กลุ่ม  
  รองคณบดี แจง้ว่า จากแนวทางปฏิบัติงาน คณะไม่ได้มีคําสั่งปิดคณะฯ แต่แจ้งให้มีเจ้าหน้าที่
ประจําที่ภาควิชาอย่างน้อย ๑ คน ด้วยสถานการณ์ขณะนี้จะขยายเวลา Work From Home ไปจนถึงวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอให้ภาควิชาวางแนวทางการทํางานของบุคลากรโดยไม่จําเป็นต้องเข้าคณะฯ ทุกวัน แต่
ต้อง  มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเพ่ือประสานเอกสารกับหน่วยสารบรรณ ขอให้แจ้งช่ือตามแบบฟอร์ม
เพ่ือขออนุญาตเข้าคณะ กรณขีอเข้าคณะเร่งด่วนจะดูความจําเป็นและจะดูในภาพรวมการเข้าคณะฯ เสนอให้
คณบดีเพ่ือพิจารณา  
  นอกจากน้ีขอความร่วมมือจากหัวหน้าภาควิชากํากับบุคลากรช่วง Work From Home ต้องมี
ไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ถ้าติดเช้ือโควิด-19 ช่วง Work From Home จะถูกสอบสวนได้ ถ้ามีความจําเป็นต้องเข้าคณะ 
ให้ปฏิบัติงานเท่าที่จําเป็นเท่าน้ัน  



 

 

๑๙

  รองคณบดี แจง้เพ่ิมเติมว่า คณะได้ลดจํานวนเจ้าหน้าที่ รปภ. เหลือวันละ ๑ คน เพ่ือลดการ
เดินทาง ส่วนเจ้าหน้าที่ อผศ. มีจํานวนเท่าเดิม แม่บ้านเขา้มาทํางานมีจํานวนเท่าเดิมแต่ปรับช่วงเวลาเข้า-ออก 
  ประธานฯ แจ้งว่า ภาควิชาสามารถมอบหมายให้อาจารย์สลับเวรกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาเพ่ือ
ประสานงานเอกสารกับหน่วยสารบรรณ และมอบหมายบุคคลที่มหีน้าที่ประสานงานของภาควิชาในแต่ละวัน 
โดยไม่ต้องเข้าคณะได้ แต่ต้องมีการประสานภายในภาควิชา ส่วนนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทํางานห้องปฏิบัติการให้
ดูแลการเดินทางให้ดี  
 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 
 

 ๔.๑๑ พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการเตรียมตัวอย่าง คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ด้วยคณะทํางานพัฒนาห้องปฏิบัติการกลาง มีแผนเพ่ือพัฒนาให้
ได้มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 : 2017 จึงมีความจําเป็นออกประกาศคณะ รองรับการเตรียม
ตัวอย่าง (ย่อยตัวอย่าง) เพ่ือตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างธาตุด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พช่ันสเปคโตรโฟโต้
มิเตอร์ (Atomic Absorption Spectrophotometer) มีอัตราค่าบริการดังน้ี 

รายการ อัตราค่าบริการ (บาท / ตัวอย่าง) 
๑. ค่าบริการย่อยตัวอย่าง ๑๐๐ 

     หมายเหตุ รองรับการเตรียมตัวอย่างเฉพาะน้ําดีและน้ําเสียเท่านั้น 
   

   อ.ธวัช เพชรไทย เสนอว่า กรณีคิดค่าบริการย่อยตัวอย่างจะทําให้ค่าบรกิารเมื่อรวมกับค่า
วิเคราะห์ตัวอย่างแล้วจะทําให้ค่าวิเคราะห์สูงกว่าตลาดมาก คณะต้องทําค่าวิเคราะห์ต้นทุนพ้ืนฐาน และบวก
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างรวมเป็นประกาศฉบับเดียวได้ (อาจจะดูข้อมูลการวิเคราะห์ของเคร่ือง ต้นทุนพ้ืนฐานเดิม
ของงานบริหารเครื่องมือกลาง) เพราะส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการจะไม่เตรียมตัวอย่างมาเอง  
   รศ.พิทยา จารุพูนผล เสนอว่า การให้บริการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานภายนอกต้อง
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นฐานคิดอย่างน้อย ๒-๓ หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
หรือภาคเอกชน ถ้าอัตราของคณะแพงหรือมีราคาเท่ากับหน่วยงานอ่ืนต้องมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจกว่า และเห็น
ด้วยในหลักการ แต่ต้องหาข้อมูล ทีผ่่านมาสถานการณ์ของผู้ใช้บริการมีจาํนวนเท่าไร และศึกษาต้นทนุที่
แท้จริง โดยรวมค่าบุคลากร ค่าบริหารจัดการ ค่าเคร่ืองมือ ถ้าคํานวณแล้วมีราคาเท่ากันหรือแพงกว่า
หน่วยงานอ่ืนต้องดูระบบให้มีความคล่องตัวหรือสะดวกในการบริการ ขอเสนอให้งานบริหารเคร่ืองมือกลาง
หาข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ิมเติม 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ทางคณะจําเป็นต้องมีประกาศฯ ในการจัดเก็บ
ค่าบริการการใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พช่ันสเปคโตรโฟโต้มิเตอร์ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 : 2017 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการออกประกาศฯ 



 

 

๒๐

                    ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วที่มมีติเห็นชอบร่างประกาศคณะฯ ตามท่ีเสนอ ส่วนเร่ือง
การศึกษาต้นทุนตามที่ประชุมฯ เสนอ ให้นําเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 
 ๕.๑.๑  นโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 
      ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบาย

สนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล โดยมุ่งมั่นสู่การเป็น 
มหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งน้ี ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ มสี่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ทีม่ีจํานวนผลงานตีพิมพ์
สูงสุด ดังน้ี  

      ๑) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จํานวนผลงานตีพิมพ์ ๘๒๑ เรื่อง  
      ๒) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวนผลงานตีพิมพ์ ๕๕๑ เรื่อง  
      ๓) คณะวิทยาศาสตร์  จํานวนผลงานตีพิมพ์ ๕๔๓ เรื่อง 

            ๔) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  จํานวนผลงานตีพิมพ์ ๓๗ เรือ่ง  
      ๕) คณะเภสัชศาสตร์ จํานวนผลงานตีพิมพ์ ๑๔๖ เรื่อง 
นอกจากน้ี ยังมีส่วนงานที่มีผลงานที่ตีพิมพ์ใน Q1 สูงที่สุดในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ได้แก่  
      ๑) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จํานวน ๓๓๗ เรื่อง 
      ๒) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จาํนวน ๒๘๙ เรือ่ง 

            ๓) คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒๗๘ เรื่อง  
      ๔) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน ๒๑๗ เรื่อง  
      ๕) คณะเทคนิคการแพทย์ จาํนวน ๘๑ เรื่อง  
         ในส่วนของคณะฯ ปี ๒๕๖๓ จํานวนผลงานตีพิมพ์ ๕๒ เรื่อง ซึง่เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ใน Q1 

จํานวน ๑๕ เรือ่ง 
๕.๑.๒ โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยเฉพาะสาขา Specific League Funds ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          คณะได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ว่าได้รับการสนับสนุนจากโครงการทุนสนับสนุน

นักวิจัยเฉพาะสาขา Specific League Funds ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๒ ทุน โดยมีเกณฑ์คือ
เป็น อาจารย์ที่มีอายุ ๔๕ ปี หรือตํ่ากว่า มีผลงาน Q1 ติดต่อกัน ๓ ปี ใน Subject Heading – Medicine  
มหาวิทยาลัย ได้เพ่ิมข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับคณะ อีก ๑ ข้อ คือต้องมีผลลัพธ์คือ งานตีพิมพ์ใน Q1 
medicine ที่มช่ืีอผู้ที่ได้รับทุนเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding Author)  จึงขอให้ผู้รับทนุ ๒ รายคือ ๑) ผศ. สุวรรณา เชาว์รัตนกวี ภาควิชาปรสิตและ      
กีฏวิทยา และ ๒) อ. พีรยา เอกจริยาวัฒน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และขอให้หัวหน้าภาควิชาทั้ง ๒ ภาค สนับสนุน 
และปรับภาระงานให้เหมาะสมด้วย โดยเฉพาะ อ. พีระยา เอกจริยาวัฒน์ ยังได้รับทุนวิจัยจากย่าน YMID ด้วย 



 

 

๒๑

และได้มอบหมายให้งานวิจัยและนวัตกรรม และงานแผนและพัฒนาองค์กร ที่จะต้องสนับสนุน กํากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าและรายงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองต่อไป เป้าหมายต้องทําให้สําเร็จภายใน ๑ ปี และรวม
ระยะเวลาตีพิมพ์ไม่เกิน ๑ ปี ๖ เดือน 

๕.๑.๓ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝร่ังเศส 
รวมทั้งโอกาสทางการศึกษาต่อและการวิจัย ณ ประเทศฝร่ังเศส โดย Mr. Olivier Richard อุปทูตฝรั่งเศส 
สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย Mr.Olivier Richard และ Mr.Guillaume DA, Attaché for Scientific and Higher Education 
Cooperation นําเสนอนโยบายของรัฐบาลฝร่ังเศสเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัย และความร่วมมอืในด้าน
ต่างๆ อาทิ Life Science และ Viral vectors ทั้งน้ี ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่ดี สําหรับสว่นงานอ่ืนๆ 
ที่มีความประสงค์เข้าร่วมในอนาคตต่อไป พร้อมน้ีมีการประชาสัมพันธ์ เรือ่งทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานทูต
ฝรั่งเศส ( Post Doctoral Scholarship)  สําหรับผู้จบปรญิญาเอกแล้วไม่เกิน ๕ ปี ดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.thailande.campusfrance.org/en/page/junior-research-fellowship-program  

๕.๑.๔ การจัดพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุ ประจําปี ๒๕๖๔ มอบเขม็ราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุ ประจําปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหิดลสทิธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอเรียนเชิญผู้บรหิาร หัวหน้าสว่นงานเข้า
ร่วมในวัน เวลา และสถานทีดั่งกล่าว  

๕.๑.๕  MU Green Ranking เน่ืองจากเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เป็น Green University มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดอันดับคณะต่างๆ ซึ่งคณะอยู่ในอันดับที่ ๔-๑๐ 
จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุง เรื่องนโยบาย โครงสร้าง ในการจัดการขยะ ไฟฟ้า นํ้าเสีย การจัดซื้อเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดไปถึงวิถีชีวิตของผู้บริหารและบุคลากร ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

รศ.สราวุธ เทพานนท์ เสนอขอให้ต้ังคณะกรรมการ ประมาณ ๓ – ๔ คน จากภาควิชาวิศวกรรม
สุขาภิบาล และภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือดําเนินการจัดทําข้อมูลใหชั้ดเจนต่อไป 

๕.๑.๖ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล  
      คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี

มติให้จัดต้ังเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขบัเคลื่อนการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนจากสว่นงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ส่วนงานละ ๒ คน คณะ ได้ส่งนางสาวสุนันทา ไตรภพ และนายชัยยะ ขลังธรรมเนียม 
เป็นผู้แทน 

๕.๑.๗ THE Impact Ranking รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 



 

 

๒๒

  ๕.๑.๘  ผลการประเมินคุณภาพโดยสถาบันจัดอันดับช้ันนําของโลกผ่านระบบ QS Stars Rating  
         ตามท่ีกระทรวง อว. นําระบบ QS Stars Rating มาใช้ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้

ตอบรับเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพ และนําข้อมูลเขา้สู่ระบบในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม 
๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินภาพรวมในระดับ ๕ ดาว (Overall 5 Stars Rating) ตามเกณฑ์ 
QS Stars Rating โดย Quacquarelli Symonds (ระยะเวลารับรองต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  – ๑ 
เมษายน ๒๕๖๗)  โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

        ๑) Categories Core Criteria ประกอบด้วย Teaching , Employability  
             Internationalization, Learning Environment and Research Facilities   
         ๒) Sub-categories  คือ Subject Ranking  
         ๓) Advanced Criteria คือ Arts & Culture และ Innovation  

๕.๑.๙  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร  
ได้กําหนดจะมาเย่ียมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันศุกรท์ี่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ซึ่ง
ตรงกับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจาํคณะ ทุกท่านร่วมให้การ
ต้อนรับ 

     ๕.๑.๑๐ การประชุมหารือแนวปฏิบัติในการจัดหลักสตูรการศึกษาที่มีคุณภาพ ระหว่าง
สถาบันการศึกษาที่เป็นฝ่ายผลิตบัณฑิต และสภาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุมหารือแนว
ปฏิบัติในการจัดหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ ระหว่างสถาบันการศึกษาที่เป็นฝ่ายผลิตบัณฑิต และสภาวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันติยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ศาสตราจารย์ นพ. สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน คนที่สอง รวมทั้งกรรมการ 



 

 

๒๓

บริหารของทั้ง ๒ สภา และผูบ้ริหารของสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งข้อสรุป
จากการประชุมหารือคือ 

   ๑) การจัดหลักสูตรทุกคณะ/ สถาบัน มีความอิสระ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) เป็นของตนเอง  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจสูงสุด และมีอิสระในการอนุมัติหลักสูตร มหาวิทยาลัย
สามารถจัดการศึกษาที่จะมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพก็ได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องคํานึงถึงนักศึกษาเมื่อสําเร็จ
การศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  ๒) หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร หรือการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่  ภาควิชา 
หลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะ/ สถาบัน จะต้องคํานึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน 
ความสามารถในประกอบอาชีพ หรือความสามารถในการประกอบวิชาชีพ (คําว่าอาชีพ กับวิชาชีพมีความหมาย
ต่างกัน วิชาชีพจะต้องมีองค์กร/หน่วยงานรับรอง)  และเมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแล้วจะมีคุณวุฒิ สมรรถนะ 
ความสามารถ และประสบการณ์ เข้ากับวิชาชีพใดได้บ้าง  ดังน้ันหลักสูตรจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและมอง
ไปในอนาคต  

          ๓) สภาการสาธารณสุขชุมชน หรือสภาวิชาชีพต่างๆ จะมี พ.ร.บ. และข้อกฎหมายของแต่ละ
สภาวิชาชีพ ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน แต่เจตนารมณ์มุ่งเน้นไปที่คุณภาพของบัณฑิตในการที่จะประกอบวิชาชีพ 
และมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค ดังน้ันการจัดหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ถ้าต้องการให้บัณฑิตสามารถ
ทํางานภายใต้เง่ือนไขหรือข้อกําหนดของสภาวิชาชีพใด ก็ต้องดําเนินการจัดการจัดหลักสูตร/การศึกษา ให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดหรือข้อกฎหมายของสภาวิชาชีพน้ันๆ 

๕.๑.๑๑ การปรับโครงสร้างภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
       ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้มีการทบทวนการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานใน

สํานักงานคณบดีและเปลี่ยนช่ือศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค เป็นช่ือ ”ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” โดยได้มีการทดลองใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะฯ ต้ังแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เป็นต้นมา และได้มกีารประเมินและพิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างใหมอี่กคร้ัง ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓  

      ที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้
ปรับโครงสร้างและกําหนดช่ือหน่วยงานดังน้ี 

 

โครงสร้างหน่วยงานภายคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑. สํานักงานคณบดี  

    ๑. งานบรหิารทั่วไป 
    ๒. งานบรหิารทรัพยากรบุคคล  
    ๓. งานบรหิารการเงิน  
    ๔. งานกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย  
    ๕. งานบรหิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
    ๖. งานวิจยัและนวัตกรรม 



 

 

๒๔

โครงสร้างหน่วยงานภายคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
    ๗. งานบรหิารเครื่องมือกลาง 

        ๘. งานแผนและพัฒนาองค์กร   
        ๙. งานวเิทศสัมพันธ์    
      ๑๐. งานเทคโนโลยีการศึกษา   

                   ๑๑. งานพัสดแุละบริหารสินทรัพย์  
                   ๑๒. งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร  

๒. ศูนย์ภายในคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
๑. ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   
๒. ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมสูงเนิน 

 
๕.๑.๑๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mahidol – Macquarie Professional Workshop 

Improving Online Teaching  and Learning : Practical Workshops for Academics 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mahidol – Macquarie 

Professional Workshop Improving Online Teaching and Learning : Practical Workshops for 
Academics เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Macquarie University วัตถุประสงค์เพ่ือให้
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ และเทคนิคนําเสนอเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้น่าสนใจ
มากขึ้น กําหนดจัดโครงการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้แต่ละส่วนงานส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการส่วนงานละ ๑ คน ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้เข้ารบัการอบรมต้องมีคุณสมบัติครบตามที่
กําหนด (เอกสารที่แนบ) คณะได้ส่งอาจารย์ที่สนใจเข้าโครงการ ๒ คน และได้การตอบรับให้เข้าร่วมทัง้ ๒ คน
เรียบร้อยแล้ว  

จากการประสานงานกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทราบว่า จะมีการเปิด   
ให้สมคัรเข้าร่วมโครงการน้ีอีกคร้ังในเร็วๆ น้ี เน่ืองจากยังมีจํานวนผู้เข้าร่วมการอบรมยังไม่ครบตามที่กําหนดไว้ 
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการสาธารณสุขศาสตร์ศกึษาของคณะ และโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ ของคณะปี ๒๕๖๔ ที่ได้ปรับตามแนวทางการจัดการศึกษา New Normal จึงเห็นสมควรบูรณาการ
การอบรมของโครงการสาธารณสุขศาสตร์ศกึษาให้อาจารย์ที่อยู่ในโครงการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Mahidol – Macquarie โดยจะได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๑.๑๓ โครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี อนุมัติให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการฯ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๒  เรื่องแจง้จากรองคณบดี 
งานกายภาพฯ ดําเนินการล้างเคร่ืองปรับอากาศตามอาคารต่างๆ ของคณะประจําปีงบประมาณ 

๒๕๖๔  ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สรุปการดําเนินงาน ดังน้ี อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระ



 

 

๒๕

บิดา (อาคาร ๖) จํานวน ๘๕ เคร่ือง และอาคารสวัสด์ิ แดงสว่าง (อาคาร ๗) จํานวน ๘๙ เครื่อง รวมทั้งหมด 
๑๗๔ เครื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔) 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๓  เรื่องแจง้จากรองคณบดีรองคณบดีฝา่ยคุณภาพการศึกษา 
     ๕.๓.๑ เรือ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๗ 

เมษายน ๒๕๖๔  ประชุมระบบออนไลน์ ผา่น Zoom 
    ๑) หลักสูตรของคณะฯ ที่ผ่านสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) แจ้งรับรอง
คุณวุฒิของผู้สาํเร็จการศึกษา มี ๕ หลักสูตร คือ 

    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

           - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (ภาคปกติและภาค
พิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

         - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
              - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๒)  บัณฑิตวิทยาลัย กําลังจดัทํา (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนว
ปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นตํ่าสําหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทย ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
    ๓)  บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งกําหนดการส่งเกรดผ่านระบบเกรดออนไลน์ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ และการเปลี่ยน URL สําหรับการเข้าระบบเกรดออนไลน์ รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม        

   ๔)  บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งกําหนดการสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยต้องส่ง 
บฑ. ๕ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดของเกณฑ์การขอสําเร็จการศึกษา ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ๕)  บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
จํานวน ๑๐ ทนุ แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๕ ทุน ทุนละ ๑๘,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นระยะเวลา ๒ ปี และ
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๕ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยเปิดรับสมัครทนุต้ังแต่
บัดน้ี จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และประกาศผลในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ๖)  บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหน้าที่ช่วยนักศึกษาพิการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑๕ ทุน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 



 

 

๒๖

  ๗)  บัณฑิตวิทยาลัย มีรางวัลเกียรติยศแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเย่ียม ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โดยกําหนดให้นักศึกษาสมัครขอรับรางวัลระบบออนไลน์ที่ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/ ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  รางวัลที่จะได้รับคือ โล่
เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งมช่ืีอบันทึกไว้ใน 
“DEAN’S LIST และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 

  ๘)  บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศกึษาให้กับหลักสูตรภายใต้ส่วนงาน
ต่างๆ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ - ๓/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  โดยคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน ๙,๕๓๓,๑๖๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันหน่ึงร้อย
หกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเงินจัดสรรจะปรากฏในรายงาน STATEMENT เงินรายได้ของหลักสูตร ประจํางวดเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  ๙) บัณฑิตวิทยาลัย กําลังจัดทํา (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ง 
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  ๑๐) บัณฑิตวิทยาลัย กําลังจดัทํา (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
การสมัครสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้สามารถ
คืนเงินแก่ผู้สมคัรได้ กรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยมีประกาศเลื่อนการสอบหรือยกเลิกการสอบ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม  

๕.๓.๒ เรื่องแจ้งจากคณะฯ 
   ๑) การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

(CHE Curriculum Online, CHECO) 
  หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้บันทึกข้อมูลในระบบ CHECO อยู่ในขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ๒ หลักสูตร (ดังตาราง) และได้รับการรับรองแล้ว ๑๘ หลักสตูร รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

            การดาํเนินงาน 
ระดับปริญญา 

รวม 
ตร ี โท เอก 

หลักสูตรส่งไปยงัมหาวทิยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 
มหาวิทยาลัยส่งให้ สกอ. - - - - 
สกอ. ส่งกลับใหห้ลักสูตรแก้ไข* - - - - 
สกอ. ตรวจสอบ*  - ๒ ๒ 
สกอ. รับรองหลักสูตร ๒ ๑๓ ๓ ๑๘ 
รวม ๒ ๑๓ ๕ ๒๐ 

หมายเหตุ  *เปน็ขั้นตอนที่ สกอ. ตรวจสอบแล้วส่งให้หลักสูตรแก้ไข อาจมีการดําเนินงานมากกว่า ๑ ครัง้ 
               ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
   ที่ประชุม   :   รับทราบ 



 

 

๒๗

    

๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๕.๔.๑  รายงานมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา  ช้ันปท่ี ๑ (รหัส ๖๓XXXXX) 

ช้ันปท่ี ๒ (รหัส ๖๒XXXXX) ช้ันปท่ี ๓ (รหัส ๖๑XXXXX) และช้ันปท่ี ๔ (รหัส ๖๐
XXXXX) ประจําปพ.ศ. ๒๕๖๔ ขอมูล ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยสรุปดังน้ี 
 

นักศึกษา จํานวนนศ.
ท้ังหมด 

จํานวนนศ.ท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์ 
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

จํานวนนศ.ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

 (คน) จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ (รหัส ๖๓XXXXX) ๑๗๘ ๒ ๑.๑ ๑๘๑ ๙๙.๔ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ (รหัส ๖๒XXXXX) ๑๘๖ ๒๑ ๑๑.๓ ๑๖๕ ๘๘.๗ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๓ (รหัส ๖๑XXXXX) ๑๕๗ ๑๙ ๑๒.๑ ๑๓๘ ๘๗.๙ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ (รหัส ๖๐XXXXX) ๑๗๓ ๑๗๓ ๑๐๐ ๐ ๐ 

ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
  กลุ่มที่ยังสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษในช้ันปีที่ ๓ ยังอยู่ระหว่างการอบรมภาษาอังกฤษเข้มข้น (กลุ่ม A)  

(Intensive Courses for Undergraduate Students) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อเสร็จสิ้นการเรียน และ
ทดสอบผลการเรียนแล้ว จะถอืว่าผ่านเกณฑ์มาตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

     ๕.๔.๒  จํานวนนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ช้ันปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 
แยกตามสาขาวิชาเอก 

CH EH FS ND รวม 
แผนการรับ ๒๕ ๔๐ ๒๐ ๓๐ ๑๓๐ 

จํานวนนักศึกษาเลือกสาขา ๒๑ ๒๘ ๑๙ ๔๒ ๑๑๐ 
      ๕.๓.๓ รายงานสถานการณ์การควบคุมป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ในกลุ่มนักศึกษา 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
-กรณีการระบาดโรค COVID-19 Cluster ร้านเดอะเลาจน์ ซอยต้ังสิน ศาลายา อ. พุทธมณฑล 

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
-กรณีเก่ียวข้องกับการสัมผัสผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ตามประกาศของ Timeline ผู้ป่วย 

  ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 
  ๕.๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สดช.) โดยคณะกรรมการ

บริหารกองทนุพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปิดรบัข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที ่๑ ภายใต้วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
โดยเปิดรับการสนับสนุนโครงการกิจกรรม หรือการดําเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือขอรับการส่งเสริม สนับสนุน 



 

 

๒๘

หรือให้ความช่วยเหลอื หรือทนุอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา สําหรับดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคข์องกองทุนฯ 
ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทนุสนับสนุน ดังน้ี 

 ๑) Digital Manpower: การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล 
 ๒) Digital Health: Advanced eHealth 
 ๓) Digital Agriculture: เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
 ๔) Digital Technology: เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต 
 ๕) Digital Government & Infrastructure: รัฐบาลดิจิทัล 
 ๖) Digital Agenda: โครงการตามนโยบายเร่งด่วน 
 ท่านที่ประสงค์ย่ืนขอรับทุนวิจัย ดําเนินการดังน้ี  

๑. จัดทําข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกําหนด ทั้งน้ีสามารถศึกษา
รายละเอียดกรอบการวิจัย เง่ือนไขการย่ืนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทนุฯ และดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที ่https://www.defund.in.th/ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่โทร ๐ ๒๑๔๒ ๗๕๗๕  

๒. จัดส่งแบบคําขอรับการส่งเสริม สนับสนุนฯ ผ่าน งานวิจัยและวิชาการ ของคณะ 
มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ลงนาม
ในแบบคําขอรบัการส่งเสริม สนับสนุนฯ 

๓. เมื่อผูส้มคัรได้รบัเอกสารแบบคําขอรับการส่งเสรมิ สนับสนุนฯ ทีไ่ด้ลงนามรับรอง
จากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดําเนินการลงทะเบียนแบบคําขอรับการส่งเสริม สนับสนุนฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์ https://www.defund.in.th/ พร้อมแนบหลักฐานการสมคัร และยืนยันการเสนอโครงการวิจัยใหส้มบูรณ ์
ภายในวันที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ตามกําหนดของแหล่งทุนเท่าน้ัน หากพ้นจากระยะเวลาที่
กําหนด สดช. จะไม่รบัพิจารณา) 

๔. โครงการท่ีเสนอขอทุนขอให้ดําเนินการเร่ืองมาตรฐานการวิจัย ตามท่ีระบุในหนังสือ
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเรื่องมาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัย  

 ๕.๕.๒ กองบรหิารงานวิจยั จดัการอบรม เรือ่ง “การแนะนาํทนุวิจัย เทคนิคการขอรับทนุวิจัย การ
บริหารเงนิทนุวิจัย และการจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย” ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco 
Webex Meetings เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผูส้นใจสามารถลงทะเบียนได้ที่:
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/20210527/index.asp ทั้งน้ีกองบริหารงานวิจัยจะจัดส่งลิงค์เข้า
ห้องประชุมออนไลน์ให้กับผูล้งทะเบียนเข้าอบรมภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๕.๕.๓ งานวิจัยและวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม กําหนดจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง “การทํา Graphical Abstract เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารประเภท Science” วิทยากรโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex 
Meetings 



 

 

๒๙

  ๕.๕.๔ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๔ เรื่อง “การขอดําเนินการโครงการบริการวิชาการ การฝึกอบรม การตรวจวิเคราะห์ และรับทํา
วิจัย” เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย
โปรแกรม Cisco Webex Meetings  มีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๔๐ คน จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 
๑๐ คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย ๔.๖ (จากคะแนนเต็ม ๕)  
  ๕.๕.๕ งานบริหารเครื่องมือกลาง แจ้งภาควิชาที่เก่ียวข้องในจัดทําคําขอต้ังงบประมาณครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ น้ัน บัดน้ีได้มีภาควิชา ๕ ภาควิชา และ
งานบริหารเคร่ืองมือกลาง ได้ส่งรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มาแล้ว ดังน้ี 

๑) ภาควิชาจุลชีววิทยา เสนอมาจํานวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๓๒๘,๕๗๒.- บาท 
๒) ภาควิชาโภชนวิทยา เสนอมาจํานวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๕,๖๔๘,๙๕๘.- บาท 
๓) ภาควิชาปรสิตและกีฏวิทยา เสนอมาจํานวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒,๓๓๓,๐๕๙.- บาท 
๔ )  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เสนอมาจํานวน ๖ รายการ เป็นเ งิน 

๓,๕๙๖,๓๐๐.- บาท 
๕) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เสนอมาจํานวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓,๓๕๐,๕๗๒.- บาท 
๖) งานบริหารเคร่ืองมือกลาง เสนอมาจํานวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๗,๓๗๐,๐๐๐.- บาท 

 รวมท้ังสิ้น จํานวน ๔๘ รายการ เป็นเงิน ๔๒,๖๒๖,๘๘๙.- บาท ยังรออีก ๑ ภาควิชา เมื่อได้
ครบแล้วจะดําเนินเสนอคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการกลาง เพ่ือจัดลําดับความสําคัญต่อไป ในช่วงปลาย
เดือนพฤษภาคม หรือ ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

 ๕.๕.๖ งานบริหารเคร่ืองมือกลาง ได้ดําเนินตามแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
กลางให้ได้มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025:2017 และได้ปรับแผนงานอันเน่ืองจากสถานการณ์โควิดตาม
มติที่ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  โดยปัจจบัุนอยู่ในช่วงปลายของ
แผนงาน ได้แก่ การทํา Method validation (ทดสอบการตรวจวิเคราะห์ของเคร่ืองวัด AAS) สําเร็จตามแผนที่
กําหนดไว้ในช่วง ๒ เดือนที่ผา่นมา และจะดําเนินการขั้นตอน “การตรวจประเมินภายใน” (Internal audit) 
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จากน้ันห้องปฏิบัติการดําเนินการแก้ไขตามข้อช้ีแนะของกรรมการตรวจประเมิน
ภายใน ภายใน ๑๕ วัน และนาํผลแก้ไขเข้าสูก่ารประชุมของคณะกรรมการการบริหารงานประจําปี เป็นอัน
สิ้นสุดกระบวนการ และพร้อมย่ืนแบบขอการรับรองประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  คาดว่าภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๖  เรื่องแจง้เพือ่ทราบจากรองคณบดีฝา่ยการคลังและกิจการสังคม 
   ๕.๖.๑  รายงานความเคลื่อนไหวและยอดเงินคงเหลือ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เงินทุน
คงเหลือยกมา ๒๑,๙๑๖,๒๓๑.๘๒ รายได้ ๒๔,๗๙๘,๐๙๒.๖๐บาท รายจ่าย ๒๘,๔๙๙,๘๑๘.๓๘ บาท คงเหลือ
สุทธิ ๑๘,๒๑๔,๕๐๖.๐๔ บาท  รายงานความเคลื่อนไหวและยอดเงินคงเหลือ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – 



 

 

๓๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๖ เดือน) รายได้ ๑๘๙,๐๖๕,๖๗๙.๓๙บาท รายจ่าย ๑๖๗,๙๓๗,๗๕๖.๙๓ บาท คงเหลือ
สุทธิ ๒๑,๑๒๗,๙๒๒.๔๖ บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  

     ๕.๖.๒  พัสดุและบริหารสินทรัพย์  
   ๑) งานจัดซือ้จัดจ้าง  ๓๒ โครงการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ๒) งานบริหารสินทรัพย์ 
   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาการใช้อาคารสถานที่ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

มีข้อสรุปดังน้ี 
  ๒.๑) การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ร้าน U-store เพ่ิมเติมบริเวณอาคารหลัง ซึ่งที่ประชุม         

เห็นว่า เน่ืองจากปัจจุบันการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning มีความสาํคัญเป็น
อย่างย่ิง ดังน้ันเพ่ือให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ทราบตําแหน่งที่ต้ังร้านค้า จึงเห็นชอบให้ร้าน U-store จัดทํา
ป้ายเพ่ิมเติมบริเวณอาคารหลัง 

  ๒.๒) บริษทั แลคตาซอย จํากัด มีความประสงค์จะขอเช่าพ้ืนที่ในการติดต้ังตู้จําหน่ายสินค้า
หยอดเหรียญอัตโนมัติ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงอาหาร อาคาร ๒ ช้ัน ๑ ในอัตราเดือน ๓,๐๐๐ บาทซึ่งที่
ประชุมเห็นว่า เพ่ือความสะดวกในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของแลคตาซอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลอืงที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ จึงเห็นชอบให้มีการติดต้ังติดต้ังตู้จําหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ บริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์โรงอาหาร อาคาร ๒ ช้ัน ๑ ได้ 

                ๒.๓) กองทุนการออมแห่งชาติ ขอเช่าพ้ืนที่ อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ช้ัน ๒-๕ และพ้ืนทีห่้อง
เตรียมอาคาร อาคารเทพมน เมืองแมน ช้ัน ๕ เพ่ือใช้เป็นที่ทําการสํานักงานกองทุนการออมแห่งชาติ และห้อง
เก็บของ เป็นระยะเวลาอีก ๑ เดือน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงเห็นชอบให้
กองทุนการออมแห่งชาติเช่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวต่อไปได้ 

 ๒.๔) อาจารย์พีรยา เอกจริยาวัฒน์ได้ดําเนินการจัดทําเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ การบริการให้เช่า
ห้องประชุม โดยเน้ือหาในเว็บไซต์จะมีการระบุถึงช่ือห้องที่เช่า จํานวนคนแต่ละห้อง ทีต้ั่ง และอัตราค่าบํารุง ซึ่ง
ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คณะ ตาม Link : https://www.ph.mahidol.ac.th/room/ 

 ๒.๕) การทําไม้ก้ันรถยนต์ ขึน้-ลง อัตโนมัติ อาคาร ๑ สืบเน่ืองจากการที่มีบุคคลภายนอก
ลักลอบเข้ามาจอดรถในพ้ืนทีภ่ายในอาคาร ๑ โดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เพ่ือเป็นการป้องกันภัย
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ควรมีระบบป้องกันบุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาจอดรถในพ้ืนทีภ่ายใน
อาคาร ๑ โดยทําเป็นไม้ก้ันรถยนต์ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ ซึ่งงานพัสดุ และบรหิารสินทรัพย์ได้ทําการสืบราคาไม้ก้ัน
รถยนต์ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมติดต้ังแล้ว โดยมีราคาประมาณอยู่ที่ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนห้าหมืน่บาท
ถ้วน) 

 ๒.๖)  เน่ืองจากหอประชุมราชพฤกษ์ เหมาะสมสําหรับการจัดงาน ที่เป็นห้องสัมมนา หรือห้อง
ประชุมให้บุคคลภายในและภายนอกเข้ามาเช่าพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังน้ันเพ่ือให้การใช้งานสถานที่
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแผนที่จะปรับปรุงระบบเสียงของหอประชุมราชพฤกษ์ให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 

 ๓) งานตรวจสอบพัสดุประจําปี ๒๕๖๓ 



 

 

๓๑

 ตามท่ี คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ๒๕๖๓ ได้ทาํการตรวจสอบพัสดุประจําปี 
๒๕๖๓ จํานวนทั้งสิ้น ๑๗,๑๓๐ รายการ สรุปผลการตรวจสอบพัสดุดังน้ี 

๓.๑) ตรวจไมพ่บ จํานวน ๑๑๘ รายการ  
๓.๒) ตรวจพบ/ สภาพดี/ จําเป็นใช้งาน จํานวน ๑๖,๖๐๔ รายการ  
๓.๓) ตรวจพบ/ สภาพดี/ หมดความจําเป็นในการใช้งาน จํานวน ๔๐ รายการ 
๓.๔) ตรวจพบ/ ชํารุด/ จําเป็นใช้งาน จํานวน ๙๐ รายการ 
๓.๕) ตรวจพบ/ ชํารุด/ หมดความจําเป็น จํานวน ๒๗๘ รายการ โดย รายการที่ ๓.๑), 

๓.๓), ๓.๕) รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔๓๖ รายการ อยู่ระหว่างดําเนินการสอบข้อเท็จจริง 
   ๕.๖.๓ Mahidol University Social Engagement 

  ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ ๔.๑๘ จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม 
(University Social Engagement) ที่ดําเนินการครบตามเกณฑ์ ๔ ด้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่าง ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน พบว่าในระบบมีการบันทึกขอ้มูล ข้อมลู ๖ โครงการ สถานะส่งคัดกรอง ๕ โครงการ 
และบันทึกฉบับร่าง ๑ โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔) จําแนกเป็น ภาควิชาจุลชีววิทยา ๒ 
โครงการ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ๒ โครงการ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๑ โครงการ 
และภาควิชาอนามัยชุมชน ๑ โครงการ ขอให้ภาควิชาที่ยังบันทึกไม่ครบตามเป้าหมาย PA เร่งรัดการบันทึกด้วย 
      ๕.๖.๔ การพัฒนาอําเภอสูงเนินสุขภาวะและศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
  ๑)  ผู้แทนจากเครือข่ายกัลยาณมิตร อําเภอสูงเนิน ร่วมฟังบรรยายผ่านทางระบบออนไลน์ 
Cisco WebEx  โครงการการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสขุ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ –ระดับเมือง ในหัวข้อ 
“ประสบการณ์ผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลตนเองและเครือข่าย ในสถานการณ์ โรคระบาดจากเช้ือไวรัส COVID-
19” โดย รศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ เป็นวิทยากร  
  ๒) รศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ พรอ้มด้วยเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผูแ้ทนจาก โครงการ U2T มอบแจกันดอกไม้ เพ่ือแสดงความยินดีกับร้อยโท
อนุชา ต้ังพาณิชย์ นายอําเภอสูงเนิน ในโอกาสรับตําแหน่งใหม่ ณ ที่ว่าการอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒) รศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ  และทีมผู้แทนจากโครงการ U2T มอบแจกันดอกไม้ เพ่ือร่วมแสดง
ความยินดีกับ ร้อยโท อนุชา ต้ังพาณิชย์ นายอําเภอสูงเนิน ในโอกาสรับตําแหน่งใหม่ ณ ที่ว่าการอําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

๓ ) สรุปจํานวนผู้เข้าใช้บริการสถานที่ออกกําลังกาย ณ ศนูย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๔ 

เช้า  (๐๕.๐๐ – ๐๙.๐๐)   ๗๕   คน 

เย็น  (๑๖.๐๐ – ๐๙.๐๐) ๒๑๔   คน  

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 



 

 

๓๒

 
๕.๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยทรัพยากรบคุคลและกิจการพเิศษ   
๕.๗.๑ ขอเลื่อนกําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ศกึษา เดือนเมษายน-

พฤษภาคม ๒๕๖๔ เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ออกไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่
ภาวะปกติ งานบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจ้งกําหนดการใหม่อีกคร้ัง 

๕.๗.๒ กองทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งเรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสํารวจความ
ต้องการรับวัคซีน COVID-19  ของบุคลากรภาครัฐ โดยขอให้คณะ รวบรวมรายช่ือบุคลากรของคณะฯ ที่มีความ
ต้องการหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  ในการน้ีงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอให้บุคลากรทุก
ท่านตอบแบบสํารวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตามแบบฟอร์มที่จะจัดส่งให้ภายในวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือที่จะได้รวบรวมรายช่ือและความต้องการเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

๕.๗.๓ กําหนดการจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาคณะ ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอ
ประเมินสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ
คณะ 

๕.๗.๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  ลงวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

  โดยได้มีการยกเลิกข้อความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒  
และได้จัดทํารายละเอียดข้อความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ใหม ่ซึ่งมีประเด็นสาํคัญในการปรบัปรุงประกาศฯ ได้แก่ 

๑.ปรับปรุงคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่สามารถแสดงความประสงค์เลือกใช้ Flexible 
Benefit  (ให้ยกเลิกเรื่องการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการสมัครใช้สิทธิ) 
  ๒. ปรับปรุงขั้นตอน/วิธีการเบิกจ่าย ให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๓. เพ่ิมเติมรายการเบิกจ่าย อาทิ ด้านอุปกรณ์กีฬา ด้านอุปกรณ์เพ่ือสุขภาพ 
 ๔. กําหนดเวลาและวิธีแสดงความประสงค์เลือกใช้ Flexible Benefit สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้แสดง
ความประสงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และต้องการแสดงความประสงค์สามารถย่ืนความประสงค์ผ่าน
ระบบ Online เพ่ิมเติมได้ ต้ังแต่วันที่ ๑- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

          ๕. รายการที่สามารถเบิกจ่ายตามประกาศ ได้แก่ 
๑) ค่าเบ้ียประกันสุขภาพหรือเงินสมทบค่าเบ้ียประกันสุขภาพหรือประกันเสริมด้านสุขภาพที่ 
   พนักงานมหาวิทยาลัยทํากับบริษัทประกันที่ทําไว้อยู่แลว้ หรือประกันสุขภาพกลุ่มกับบริษัท    
   ประกันทีส่่วนงานจัดหา 
๒) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเพ่ือการส่งเสริมป้องกันโรค หรือค่าฉีดวัคซีน 
๓) ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการหรือค่าสมัครเข้าร่วมกิจการเก่ียวกับการออกกําลังกาย เช่น สมาชิก 
   ค่าสนามออกกําลังกาย ค่าสมัครเรียน ค่าสมัครเดิน ว่ิง ป่ันจักรยาน 
๔) ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือรักษาและป้องกันโรคทุกประเภทท่ี      



 

 

๓๓

    ไม่สามารถเบิกได้ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
๕) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทันตกรรมและค่าบริการทางการแพทย์และรวมถึงอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ    
    ทันตกรรม 
๖) ค่าใช้จ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา เช่น แว่นสายตา คอนแทคเลนส์ ทําเลสิค 
๗) ค่ายาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์  
๘) ค่าใช้จ่ายในการทํากายภาพบําบัดทุกประเภท 
๙) ค่าเคร่ืองฟอกอากาศหรืออุปกรณ์บํารุงรักษาเคร่ืองฟอกอากาศ หน้ากากอนามัย  
    หน้ากากกันฝุ่น 
๑๐) ค่าอุปกรณกีฬา เช่น รองเท้าออกกําลังกาย อุปกรณ์ฟิตเนส อุปกรณ์โยคะ นาฬิกาเพ่ือ 
      สุขภาพ 
๑๑) อุปกรณ์เพ่ือสุขภาพ เช่น เข็มขัด เสื้อพยุงหลังเพ่ือสุขภาพ เบาะรองนั่งเบาหนุนหลังเพ่ือ 
      สุขภาพ อุปกรณ์หรือเคร่ืองนวดสําหรับหลัง/ ขา/ ไหล่/ บ่า/ คอ 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๘ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และพัฒนาเครือข่าย 
๕.๘.๑  โครงการ Double Degree Program กับมหาวิทยาลัยเกียวโต กําลังเปิดรับสมัคร

จนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนีม้ีนักศึกษาสนใจสง่ใบสมัครเข้ารว่มโครงการจํานวน ๒ คน จึงขอความ
อนุเคราะห์หัวหน้าภาควิชา ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารว่มโครงการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทของ
ภาควิชาด้วย หากมีนักศึกษาสนใจสามารถติดต่อขอคําปรึกษาเรื่องการส่งใบสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ 

 ๕.๘.๒  School of Health Innovation, Kanagawa University of Human Services     
มีความประสงค์ ที่จะมาทํา workshop เรื่อง healthcare systems and responses to COVID-19 
pandemic โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม คือ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จํานวน ๕ – ๑๐ คน จากแต่ละ
มหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มโครงการประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทีส่นใจเข้า
ร่วมโครงการเมื่อได้กําหนดการท่ีแน่นอนต่อไป 
   ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 ๖.๑ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า ตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุหรือการจ้างทําของ เรื่องหลักเกณฑ์จัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ SME หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทย ขอความร่วมมือจากหัวหน้าภาควิชาดําเนินการตามระเบียบ 
รายละเอียดจะเวียนให้ทราบต่อไป 
   ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 



 

 

๓๔

 ๖.๒ รองคณบดี แจ้งว่า ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงอาหารอาคาร ๒ จะเก็บโต๊ะ-เก้าอ้ีน่ัง 
รับประทานอาหารท้ังหมด ตามระเบียบการงดรับประทานอาหารในร้านอาหาร ส่วนตลาดนัดยังให้บริการ โดย
กํากับผู้ซื้อผู้ขายปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างและรักษาความสะอาด 
   ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.  
  
 
 
 
 
 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผศ.ดวงใจ มาลัย 

รศ.พิมพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักด์ิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


